



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา



วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมตามแนวทางสำนักงานสีเขียวของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยการใช้เอกสารการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาการร้องเรียนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิว และบ้านสังกาอู อำเภอกะลาสินตา จังหวัดกระบี่

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาการร้องเรียนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิว และบ้านสังกาอู อำเภอกะลาสินตา จังหวัดกระบี่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ จากนั้นให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม





# เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

## ๒. พิจารณาความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาขยะทะเลของไทย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาขยะทะเลของไทย โดยในเบื้องต้นมีมติเห็นควรเชิญกลุ่มบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับขยะทะเลเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) สถาบันทางวิชาการ (๒) หน่วยงานปฏิบัติทางราชการ และ (๓) ภาคประชาชน โดยจะใช้



เวลาในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาประมาณ ๒ - ๓ เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากนั้น จะนำเสนอที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

## ๓. กำหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป

คณะอนุกรรมการได้มีมติกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๖๖๒ - ๓ /โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๖๖๓



การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม